



กรุงเทพประกันภัย ห่วงใยทุกคน จัดงาน BKI Safety Day 2014



ชัย โสภณพนิช ประธาน กก.และประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย พันธุ์ ชีรวณิชย์กุล กก.ผอ.ใหญ่ และ วรวิทย์ ใจนรินทร์ อาคตา กก.และที่ปรึกษาบริษัท ร่วมกันเปิดงาน



ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 5 ส.ดีเด่น

ไซไซตี้

patlioness@hotmail.com

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Health and Environmental : SHE) จัดนิทรรศการ BKI Safety Day โดยมี ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมงานอย่างคับคั่ง งานนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานและผู้เช่าอาคาร ตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุ และการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยวิธีการจัดการขยะ และ 5ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขอนามัย และสร้างนิสัย) ซึ่งได้จัดแสดงผลงานด้าน 5ส. พร้อมมอบรางวัล 5ส.ดีเด่น ให้แก่หน่วยงานที่มีการปฏิบัติการด้าน 5ส.อย่างเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดี การแสดงผลงานของทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team) ของกรุงเทพประกันภัย ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยหรือเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บลงจากอาคารสูงโดยวิธีโรยตัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยผ้าสามเหลี่ยมตามมาตรฐานสภากาชาดไทย การใช้ถังดับเพลิงเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ และการสาธิตการปั๊มหัวใจ หรือ CPR (Cardiopulmonary

Resuscitation) ให้แก่ผู้ที่หยุดหายใจกะทันหันให้ฟื้นคืนชีพได้

อีกทั้ง ยังจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยหรือระงับภัยเบื้องต้น เช่น ถังดับเพลิง หมวกกันน็อก อุปกรณ์ปฐมพยาบาล แวนตาตัดแสง เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง นอกจากนี้ ยังมีการอบรมพนักงานและผู้เช่า

อาคารเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนมีการซ้อมอพยพหนีไฟทั่วทั้งอาคารอีกด้วย ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ



การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยผ้าสามเหลี่ยมตามมาตรฐานสภากาชาดไทย

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากแก๊สหุงต้ม วิธีที่ดีที่สุดในเบื้องต้นคือการปิดวาล์วแก๊ส



การใช้ถังดับเพลิงเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้



คณะกก. ความปลอดภัย ชีวนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ SHE Safety Health and Environmental และทีม ERT พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



2 พิธีกรเชิญชมนิทรรศการและผลงานที่ผ่านมา



สาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บลงจากอาคารสูงโดยวิธีโรยตัว